

Số: /UBND-TH

Sơn Động, ngày tháng 4 năm 2024

V/v thực hiện kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy với bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quý I/2024

Kính gửi:

- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 2264-TB/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quý I/2024; Công văn số 2233-CV/HU ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện các nội dung trong thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu phải bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo triển khai với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm “*mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời*”; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024:

Quan tâm nắm bắt, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở kết quả công bố các chỉ số đánh giá cấp tỉnh năm 2023; các cơ quan chủ trì, phụ trách các chỉ số tham mưu UBND huyện khẩn trương tiến hành phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, tuyệt đối không được chủ quan để duy trì và cải thiện thứ hạng các chỉ số đánh giá trong năm 2024; đặc biệt các chỉ số đạt thấp, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để cải thiện mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu của năm 2024.

Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn- Sơn Động, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện tập trung quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; tăng cường giám đốc tài chính, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị dự toán (*nhất là đơn vị sự nghiệp công lập*), kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, nhất là các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm của huyện và các dự án chỉ còn một vài trường hợp vướng mắc, không để tồn tại kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Sơn, bảo đảm mặt bằng để thu hút đầu tư vào huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi phụ trách. Phòng Tài chính- Kế hoạch thường xuyên cập nhật tiến độ đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND huyện khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020, Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021, Công văn số 1543-CV/TU 09/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm; kiên quyết không hợp thức cho trường hợp sai phạm mới. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất công ích, đất hai bên các tuyến đường giao thông; chủ động nắm tình hình, giải quyết vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND huyện phổ biến, hướng dẫn Luật Đất đai mới ban hành; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành, bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai mới. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 25/3/2024 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020, Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường. Đánh giá thực trạng tình hình thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn và có biện pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề hạn chế, bất cập đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Khắc phục ngay tình trạng bãi rác tự phát ven đường giao thông, kênh mương; các điểm tự đốt rác gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ- Kỹ thuật NN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn việc chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng quả vải thiều, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ quả vải thiều, nhất là trên các sàn thương mại điện tử.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giải quyết vấn đề lao động, việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm nắm tình hình công nhân lao động, bảo vệ quyền lợi của công nhân, ngăn ngừa đình công, lãn công. Tập trung chuẩn bị nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với phương châm "**3 an**" (***an ninh, an sinh, an toàn***). Tập trung triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và huy động cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng thanh niên, quân đội trên địa bàn, các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có công; tăng cường chia sẻ thông tin, nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời trong triển khai phong trào phải chú trọng: *Huy động nguồn lực tốt - Tổ chức thi công tốt - Tuyên truyền, lan tỏa tốt.*

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện:

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung công việc phục vụ nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 479/KHUBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng lộ trình; kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp trên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện thực hiện lấy ý kiến cử tri ngày 21/4/2024 về việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết quả lấy ý kiến cử tri, bảo đảm sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân.

4. Công an huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các “điểm nóng”; tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, kiểm chế các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tiếp tục tập trung huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư để khởi công xây dựng trụ sở công an xã theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của huyện.

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách và các nội dung Công văn này; tổ chức triển khai thực hiện thành các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải kịp thời thống nhất trong tập thể, báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết, tuyệt đối không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện (*mail: th_sondong@bacgiang.gov.vn*) **trước ngày 25/5/2024./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trọng